

Góp ý vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Ông Đỗ Trọng Tiếp, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Tiên Hải



Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được chuẩn bị rất công phu, chi tiết, bố cục chặt chẽ, khoa học; các nhận định, đánh giá tổng quát đã làm nổi bật nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua những khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, tạo nhiều dấu ấn nổi bật đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững theo con đường xã hội chủ nghĩa. Các dự thảo trình Đại hội lần này còn thể hiện một số nội dung mới trong cách tiếp cận mục tiêu phát triển; xác định ý nghĩa của thành tựu công cuộc đổi mới; dự báo tình hình thế giới và đất nước trong những năm tới để đề ra hệ quan điểm chỉ đạo, định hướng phát triển đất nước... Tôi mong Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm hơn vấn đề đoàn kết dân tộc, xây dựng con người, xây dựng thể trận lòng dân. Quan tâm tới mục tiêu phát triển và nâng cao chất lượng nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đẩy mạnh phát triển kinh tế biển.

Ông Vũ Đình Y, phường Trần Lâm, thành phố Thái Bình



Qua nghiên cứu dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, tôi nhận thấy dự thảo các Văn kiện được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, có tính khái quát cao, phản ánh trung thực thực trạng kinh tế - xã hội của đất nước, có nhiều điểm mới, thể hiện trí tuệ tập trung của Đảng. Trong dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng cũng đã thẳng thắn chỉ rõ ưu điểm, thành tựu cũng như hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Tôi rất vui mừng về những thành tựu đất nước đã đạt được trong thời gian qua. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên. Tôi mong trong thời gian tới Đảng, Nhà nước tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động, nhất là lao động ở nông thôn. Từ đó nâng cao thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống, rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị. Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ tới, tôi đề nghị Đảng tiếp tục duy trì, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, từ đó củng cố vững chắc niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ông Nguyễn Ngọc Chất, thôn Đông Văn, xã Vũ Lễ, huyện Kiến Xương



Tôi nhất trí cao với dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Tôi cho rằng công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ qua đã đạt được kết quả tương đối toàn diện, trong đó nổi bật là công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự thoái hóa biến chất về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đổi mới công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính; đổi mới công tác cán bộ; nâng cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành kỷ luật, kỷ cương tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đã tạo nên tăng trưởng chắc chắn trong công tác xây dựng Đảng. Tuy nhiên, trong phần hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân cần bổ sung cụ thể ở một số lĩnh vực như: Việc thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình vẫn là khâu yếu trong sinh hoạt đảng, chưa thực sự trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật trong Đảng ở cấp dưới được triển khai thường xuyên song tính quyết liệt trong xem xét, xử lý chưa thật đáp ứng yêu cầu.

NHÓM PHÓNG VIÊN

VŨ THƯ

Khuyến học, khuyến tài từ cơ sở

Ban đầu chỉ có số ít tổ chức hội khuyến học tham gia, giờ đây hoạt động khuyến học, khuyến tài đã lan tỏa, thu hút sự quan tâm, vào cuộc của đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Vũ Thư. Sự phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài sâu rộng từ cơ sở đã tạo sức bật, động lực vượt khó vươn lên cho hàng vạn lượt học sinh, người lớn trên địa bàn.



Các hoạt động khuyến học, khuyến tài tạo động lực để nhiều học sinh vượt khó vươn lên đạt thành tích cao trong học tập.

Xuân Hòa là xã xa trung tâm huyện, thu nhập của người dân phụ thuộc chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, người dân Xuân Hòa có tinh thần hiếu học. Ông Phạm Văn Phương, Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa cho biết: Trước kia, các hoạt động khuyến học, khuyến tài hầu như không tổ chức được. Năm 2001, Hội Khuyến học xã ra đời; sau gần 20 năm hoạt động, Hội đã dẫn xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài sâu rộng tại địa phương. Công tác khuyến học, khuyến tài được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo, triển khai, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Đến nay, toàn xã

có 100% số thôn, nhà trường có chi hội khuyến học, 90% dòng họ có ban khuyến học. Quỹ khen thưởng công tác khuyến học đến nay có số dư trên 400 triệu đồng. Hoạt động khuyến học, khuyến tài thực sự là động lực để nhiều con em địa phương vượt khó học tập, rèn luyện, trở thành người có tài, có ích. Ông Nguyễn Minh Lê, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Minh Khai (Vũ Thư) cho biết: Các hoạt động khuyến học, khuyến tài của địa phương ngày càng đi vào chiều sâu và hướng tới cơ sở. Hội phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội tuyên truyền, vận động, thu hút tham gia công tác khuyến học, khuyến tài đến từng khu dân cư, dòng họ, nhà chùa, giáo xứ, tiểu

học huyện. Sau 20 năm hoạt động, tổ chức hội khuyến học các cấp trên địa bàn ngày càng vững mạnh, hiện thu hút 9.890 hội viên. Ông Nguyễn Xuân Đệ, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Vũ Thư cho biết: Những năm qua, Hội nỗ lực tham mưu cấp ủy, chính quyền, tích cực phối hợp với các ngành, đơn vị, đoàn thể huy động các lực lượng xã hội tham gia công tác khuyến học, khuyến tài. Tháng khuyến học hàng năm được tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi tại 100% địa phương của huyện. Ngoài cấp huyện, cấp xã, những năm gần đây, huyện chú trọng phát triển mở rộng tổ chức hội ở các chi hội thôn, ban khuyến học dòng họ, nhà thờ, nhà chùa... Nhờ đó, trong 5 năm qua, toàn huyện đã huy động được trên 13,4 tỷ đồng xây dựng quỹ khuyến học các cấp; tiến hành trao thưởng trên 88.500 suất quà (trị giá gần 7,7 tỷ đồng) cho học sinh và người lớn có thành tích học tập, rèn luyện tốt; trao 13.200 suất quà (trị giá 3,26 tỷ đồng) hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều xã có phong trào khuyến học, khuyến tài sôi nổi, rộng khắp như Bạch Thuận, Song An, Song Lăng... Nhiều thôn điển hình trong công tác khuyến học, khuyến tài như thôn Huyền Sỹ (Minh Quang), thôn Đại Đông (Đông Thanh), thôn Thọ Lộc (Minh Khai). Dòng họ tiêu biểu như họ Đặng (Song An), họ Vũ (Vũ Văn), họ Trần (Tự Tân). Đặc biệt, hoạt động khuyến học, khuyến tài được nhiều tổ chức tôn giáo như chùa Keo, chùa Ứng Linh (Xuân Hòa), giáo xứ An Châu, Trung Thành (Vũ Tiên); các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... hưởng ứng tích cực, lan tỏa phong trào khuyến học, khuyến tài sâu rộng trong toàn xã hội. Đây cũng chính là một trong những động lực thúc đẩy mỗi cá nhân vượt khó vươn lên rèn luyện, học tập, công tác góp phần đóng góp trí tuệ xây dựng quê hương, đất nước.

QUYNH LƯU

Hành trình với miền Trung

2 giờ chiều hôm trước mới thấy Vũ Xuân Mạnh (thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương) đang trên facebook: sẽ trực tiếp vào miền Trung mang hàng cứu trợ cho đồng bào, đến thì hôm sau đã thấy cậu hỏi thông báo bắt đầu cuộc hành trình. Với vòng gọi điện, tôi hỏi: "Sao em đi gấp thế?". Cậu trả lời: "Có 1 ngày mà em quên góp được hơn 2 tấn hàng và 4 xuồng cứu hộ chuyên dụng từ Quảng Ninh gửi sang, phải đi thôi cho kịp!". Tôi lo lắng: "Ái lái phụ cho em?". Mạnh bình thản: "Chị yên tâm, em sẽ bình an trở về để còn nhiều chuyến hàng nữa trực tiếp mang vào miền Trung". Cuộc hành trình hơn 2 ngày đêm với hơn 1.000km của Mạnh bắt đầu.

Mạnh học cùng lớp bồi dưỡng với tôi. Cuối tuần ấy lớp có lịch thi, các anh chị trong lớp đều khuyến Mạnh nên thi xong rồi mới vào miền Trung nhưng cậu quả quyết: Em còn trẻ, còn nhiều thời gian để làm những việc quan trọng còn người dân miền Trung đang cần giúp đỡ. Minh đến với họ vào đúng lúc này mới là đáng quý.

Mạnh kể: Đợt 20/10 em đã có ý định vào miền Trung nhưng rồi cứ băn khoăn vì chưa trực tiếp lái xe đi xa như thế bao giờ. Quyền góp được gần 70 thùng mì tôm, lương khô, sữa, quần áo và nhu yếu phẩm, em quyết định gửi xe khách ủng hộ đồng bào. Vậy nhưng khi xe đi rồi em mới nghĩ: "Cửa cho không bằng cách cho". Giá mà mình có thể trực tiếp đến tận nơi để an ủi mọi người, nói với mọi người hãy cố gắng vì cả nước cũng đang hướng về miền Trung. Hơn nữa, mình còn trẻ, còn khỏe, vào trong ấy có thể giúp đỡ được bà con dọn dẹp nhà cửa sau mưa lũ, hoặc có thể trực tiếp bê hàng cứu trợ đến những hộ gia đình neo đơn... Trần trọc mấy ngày liền, em quyết định quyền góp hàng

cứu trợ để chạy một chuyến xe vào miền Trung.

Lúc đầu cũng nghĩ quyền góp sẽ rất khó khăn vì chưa có kinh nghiệm làm công việc này. Nhưng không ngờ đã thành công ngoài mong đợi! Công ty Hưng Thịnh tin tưởng cho mượn xe để chở hàng, tài trợ xăng dầu cho cả chuyến đi, đồng thời kêu gọi được 4 xuồng cứu hộ chuyên dụng. Nhân viên tại gần 30 cửa hàng của Công ty đều nỗ lực quyền góp tiền và trực tiếp đi mua, đóng gói hàng cứu trợ. Bên cạnh đó, ngay tại địa phương em đang ở là thị trấn Kiến Xương, khi biết em trực tiếp vào miền Trung, nhiều người đã mang quần áo, nhu yếu phẩm đến ủng hộ. Xúc động nhất là có người gửi tiền mặt nhờ trao tận tay bà con cần giúp đỡ ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình với lời nhắn: "Khó khăn nào rồi cũng sẽ qua đi, chỉ cần chúng ta có niềm tin và cùng cố gắng".

Những kỷ niệm đáng nhớ

Xe đi mượn, lại chưa có kinh nghiệm chạy đường dài, ngay khi vào đến địa phận tỉnh Quảng Bình, xe của Mạnh xảy sự cố. Nhưng điều may mắn là đều gặp được các đội cứu hộ giao thông tại địa phương kịp thời giúp đỡ. Đây cũng là kinh nghiệm cho những chuyến hàng tiếp theo vào với miền Trung. Ngoài ra, dù không quen đường nhưng trong suốt chuyến đi, cậu liên tục nhận được cuộc gọi của người dân ở miền Trung - những người chưa từng quen biết mà có lẽ đã qua mạng xã hội hoặc người quen ở Thái Bình có được số điện thoại để kịp thời thông tin địa phương nào nước lũ đã rút, địa phương nào đang rất cần giúp đỡ. Cũng chính từ việc được chỉ đường này mà Mạnh quyết định vào xã An Thủy - nơi bị ngập nặng của huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Xe hàng của Mạnh lái chuyển xe thứ hai vào đến xã An Thủy vì



Vũ Xuân Mạnh nhận hàng cứu trợ ủng hộ đồng bào miền Trung.

những ngày trước đó, nước lũ dâng cao nên các đoàn cứu trợ đều rất khó tiếp cận địa phương. Mạnh bảo: Em đã hứa với mọi người ở nhà sẽ trao hàng đến tận tay người cần nó nhất nên khi vào được đến An Thủy mừng vì đã thực hiện lời hứa nhưng cũng không khỏi nghẹn ngào bởi cuộc sống của bà con quá khó khăn!

Xe cứu trợ vào tới nơi, người dân xuống nhìn lũ bụi người nhện như yểu phẩm. Nhà cửa đều bị nước lũ cuốn trôi, tài sản giờ chẳng còn gì, trâu, bò, lợn, gà cũng đã chết cả... những cái nắm tay, những cái ôm là lời cảm ơn chân thành nhất sau quãng đường hàng trăm cây số chằng thanh niên Thái Bình đã nhận được từ người dân An Thủy. Để rồi đến khi kết thúc cuộc hành trình trở về nhà, cả đêm ấy cậu cũng không thể ngủ được. Trở đi trở lại trong tâm trí là câu nói "Thêm cơm làm rồi" của bà con. Mạnh bảo: Thái Bình là quê hương năm tấn nên chuyển hàng tới vào với miền Trung, em đã hứa với chính quyền xã An Thủy sẽ có ít nhất 200 phần quà, mà trong đó chắc chắn có gạo.

TU ANH

QUYÊN GÓP ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG, TÂY NGUYÊN

(Tiếp theo trang 1)

Mỗi cán bộ, chiến sĩ, người lao động của Công an huyện và Ban CHQS huyện đã tham gia ủng hộ 1 ngày lương. Tổng kinh phí huyện góp được trên 65 triệu đồng. Toàn bộ số tiền ủng hộ này sẽ được chuyển tới đồng bào miền Trung để hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt.

* Chiều ngày 29/10, Trường THCS Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) tổ chức chuyển xe vận chuyển hàng hóa gồm 40 triệu đồng, hàng trăm cuốn sách vở, đồ dùng học tập và nhu yếu phẩm ủng hộ các bạn học sinh và nhân dân xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Với tinh thần tương thân, tương ái, sẻ chia những khó khăn với đồng bào miền Trung đang chịu thiên tai lũ lụt, gần 2.000 cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường đã tham gia quyền góp ủng hộ nhằm chung sức, đồng lòng học sinh và người dân vùng lũ ổn định cuộc sống.

* Sáng ngày 29/10, tại Đài Truyền hình Việt Nam (Hà Nội), Hội đồng hương Thái Bình tại Mát-xcơ-va (Liên bang Nga) tổ chức trao 45 triệu đồng cho "Quỹ tấm lòng Việt" - Đài Truyền hình Việt Nam để ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Toàn bộ số kinh phí trên do Hội đồng hương Thái Bình tại Mát-xcơ-va vận động bà con kiều bào ta đang sinh sống, làm việc tại thành phố Mát-xcơ-va quyên góp, ủng hộ. Số tiền tuy không lớn nhưng thể hiện sự đoàn kết, tương thân, tương ái, tấm lòng hướng về Tổ quốc của những người con quê hương Thái Bình, góp phần sẻ chia với mắt mắt, khó khăn của đồng bào miền Trung.



Các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình trao kinh phí ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên.



Đại diện Hội đồng hương Thái Bình tại Mát-xcơ-va (Liên bang Nga) trao kinh phí ủng hộ cho "Quỹ tấm lòng Việt" - Đài Truyền hình Việt Nam.



Trường THCS Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) ủng hộ học sinh và nhân dân xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị.